

## WINDOWS VISTA: CƠ HỘI CỦA... SAMSUNG?

Việc người dùng nâng cấp hệ điều hành lên Vista không chỉ là khiến Microsoft vui mừng, mà ngay cả với Samsung cũng là một cơ hội kiếm tiền hiếm có.

Nguồn: CNET

Samsung Electronics đang nhìn thấy một thị trường trị giá tới 370 triệu USD nở rộ ngay trong năm nay, khi nhiều người dùng muốn nâng cấp lên hệ điều hành Vista song lại không muốn mua máy tính mới. Theo Don Barnetson, phó giám đốc Samsung Semiconductor thì có khoảng 37 triệu máy tính cá nhân bán ra chỉ riêng tại Mỹ trong vòng 3 năm qua, với bộ vi xử lý đủ mạnh để chạy được hệ điều hành Windows Vista. "Có khoảng 10% trong số này là những ứng viên tiềm năng cho việc nâng cấp. Trung bình, mỗi người sẽ chi khoảng 100 USD phần cứng, vì thế, chúng tôi có cơ hội để chinh phục một thị trường trị giá tới 370 triệu USD về phần cứng nâng cấp, riêng tại Mỹ", Barnetson cho biết. Để nâng cấp, thường thì máy tính chỉ cần thay một số thiết bị phần cứng như video hay bộ nhớ động mà thôi. Đây chính là hai sản phẩm mà Samsung hy vọng sẽ thu tóm được. "Chỉ cần 250 USD (để mua gói video và bộ nhớ động của Samsung), bạn đã có thể mang máy tính về nhà, nâng cấp lên Vista. Nếu không thích, bạn có thể bỏ 1000 USD ra để mua hẳn máy mới cũng được". Sự lựa chọn giá rẻ này không chỉ giúp Samsung hưởng lợi, mà bản thân hệ điều hành Vista cũng có điều kiện để mở rộng tầm với ra toàn cầu. Đại bộ phận máy tính cá nhân trên toàn thế giới đang chạy hệ điều hành Windows, và trước đây, cứ mỗi lần nâng cấp hệ điều hành lại kéo theo một làn sóng nâng cấp PC ồ ạt, do máy tính cũ không thể đáp ứng được yêu cầu và sức mạnh mà phần mềm mới đòi hỏi. Thế nhưng ngược trở lại thời điểm phát hành Windows XP, có thể nói việc nâng cấp phần cứng diễn ra rất chậm chạp. Trong khi Microsoft chẳng có gì để mất còn Samsung đặc chí, việc nâng cấp từng phần có thể khiến những hãng chế tạo máy tính như Dell, HP cảm thấy nóng mặt. Để trấn an các đối thủ, Samsung khẳng định họ không khuyên người dùng đừng nên mua máy mới. "Chu kỳ nâng cấp PC vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, đừng hoãn lại việc nâng cấp hệ điều hành đến tận khi bạn mua máy mới", Barnetson nói. Thiên Ý